

(สำเนา)

รับที่ ๑๓ / ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระทู้ถามทั่วไปที่ ๐๑๓

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง นโยบายการจัดเก็บเงินประกันและค่าบริการการใช้ไฟฟ้า

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี้ ดังต่อไปนี้

ด้วยการยื่นขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นหลักประกันการชำระค่าไฟฟ้า เบี้ยปรับ และ/หรือหนี้อื่นอันเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ไฟฟ้า และจะได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนต่อเมื่อมีการยกเลิกการใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก กฟน. และ กฟภ. จึงได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงมาก ทั้งยังได้ดอกผลของเงินประกันดังกล่าวด้วย และแม้ว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเห็นชอบให้ กฟน. และ กฟภ. จ่ายคืนผลประโยชน์หรือดอกผลที่ได้รับจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า แต่ยังคงมีประเด็นคำถามว่า กฟน. และ กฟภ. มีการบริหารจัดการเงินประกันการใช้ไฟฟ้าอย่างไร มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้หรือไม่ ทั้งยังมีข้อสังเกตว่า การขอขยายเขตไฟฟ้า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอง ซึ่งในบางกรณีค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก หากผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายได้ ก็จะไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า นอกจากนี้ ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า มีการระบุถึงค่าบริการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยเป็นค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า การคำนวณเพื่อจัดทำและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ส่งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ซึ่งการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกเดือนย่อมทำให้ กฟน. และ กฟภ. ได้รับเงินจากค่าบริการเป็นจำนวนมากสมควรที่จะมีการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้ามาแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าใด และนำไปใช้ในกิจการใด อีกทั้งมีนโยบายที่จะคืนเงินดังกล่าวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ ประการใด

๒. การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินค่าบริการเป็นจำนวนเงินเท่าใด ต่อเดือนและต่อปี และมีนโยบายที่จะเลิกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ ประการใด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

(นายอัมฤทธิ เกตุแก้ว)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทู้ถาม

สำนักการประชุม

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สุวิทย์ / พิมพ์
วีรธ / ทาน